

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

## STGT – จริงๆ ดูแล้ว ก็น่า(...?)

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

**ที่มา ในลี้จั่วหัว...** ถ้าเอ่ยถึงหุ้นที่เหนือเมฆ ได้กล่าวไว้ในรายการ Live เมื่อค่าๆ ของวันอาทิตย์ที่ผ่านมา นั้น จะมีหุ้นที่เหนือเมฆให้ทุกท่านได้จับตาดูกันไว้อย่างน้อย 2 ตัว คือ ตัว KCE ที่นำมาลงในตลาดเช้าวันวานไปแล้ว... วันนี้ ก็เลยขอยกอีกตัวมาว่ากันไปซะเลยอีกตัว นั่นคือ หุ้น STGT นั่นเอง

ไม่ว่าจะมีใครได้ยินถึงว่า มีคนให้เป้าหมายตัวนี้ไว้น่าสนใจอย่างไร หรือ อยู่ระดับไหน แต่เหนือเมฆ ก็ได้ทำการวิเคราะห์ในรายการด้วยรูปแบบทางเทคนิคไปแล้ว ซึ่งจะบังเอิญไปตรงหรือใกล้เคียงกับเป้าหมายนั้นๆ ก็อาจจะไม่ใช่ประเด็นนัก... แต่ด้วยรูปแบบของโครงสร้างระยะสั้น ที่เริ่มจะน่าสนใจ อีกทั้ง รูปแบบของคลื่นถ้าจะนับกันจริงๆ ว่าอยู่ในคลื่นไหน ยังไงเสีย ราคาแถวๆ นี้ “มันก็น่าตามน้ำ” อยู่หรอกนะครับ... แต่ก็เหนือเมฆก็ไม่ได้บอกว่าจะต้องมั่นใจว่ามันจะเป็นไปอย่างนั้นเต็มร้อย ยังไงเสีย เราก็ยังต้องมองหาหนัไว้ยู่ดี

นั่นแปลว่า ความผิดพลาด หรือการโดนหลอก อาจจะมีอยู่ก็ได้ เราก็เจ็บตัวไม่หนักหรอก... เรื่อง STGT จะมีสัญญาณอะไรยังไง ก็อ่านใน ความเห็นจากสัญญาณทางเทคนิค ในท้ายๆ คอลัมน์ประกอบก็แล้วกันนะครับ อาจจะไม่ครบถ้วนเท่าไร แต่เอาไว้จะไปคุยกันในรายการบ่อยๆ นะครับ เพราะสามารถบรรยายได้ยาวๆ... ส่วนเรื่องของ ตลาด หรือ SET Index นั้น ก็ถือว่าลงมาทดสอบระดับ 1200 แล้วก็ขึ้นนะครับ แม้ว่าวันวานจะมีระดับต่ำสุดที่ 1202.03 แต่ก็คงไม่ต้องเอา 1200 เป๊ะๆ พอดีๆ หรือจะระดับ 1200 ได้เลย

อย่างที่กล่าว โอกาสตั้งสั้น หรือ Rebound ระยะสั้น ก็อาจจะ มี ... แต่ไม่มากก็ได้ หรือ จะไม่มี ก็ไม่ผิดนะ

**ดูตามเกม...** มักจะมีคนถามบ่อยๆ ว่า ช่วงก่อนหน้าขึ้นรอบใหญ่ แล้วก็ลงรอบใหญ่ การขึ้นในรอบนี้ จากระดับ 65.0-66.0 ที่ผ่านมา จะต้อมาพักตัวทำไม ยิ่งยาวไปเลยน่าจะดีกว่า แบบนี้ดีหรือ

- แนวรับ : ... 92.0-90.0 ช่วงราคานี้น่าตาม หลุด 88.0 ไม่ถือ
- เป้าหมาย : ... 110-115 เป็นไปตามรูปแบบของ Price Pattern

Price Chart...(STGT)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น STGT...** ก็อย่างที่สงสัย ว่าทำไมไม่ต้องมีการพักตัวในรอบนี้ จริงๆ ก็ไม่มีอะไรมาก เพราะราคา 90.0-92.0 นั้น เป็นพื้นที่ High เดิมในอดีต ถึง 2 ครั้งแน่นอน อาจจะมีความเป็นไปได้ที่มีการติดหุ้นในอดีต การขึ้นใหม่ที่เดิม ความไม่มั่นใจของคนในตลาดบางส่วนย่อมมี จึงเกิดแรงขายออกมา จังหวะของแรงซื้อในช่วงนี้ก็อาจจะไม่จำเป็นต้องไล่ราคา ให้ได้ขายของ เพราะนั่นรับแถวๆ นี้ ก็ได้ซอ้ง (ถ้าคนซื้อจะมีจุดประสงค์นะ)... แล้วพอของหมดจากคนในอดีต ที่นั่นแหละ ตัวเบา ทำได้... แต่ถ้าว่ากันตามสัญญาณ เราจะเห็นการพักตัวที่เป็น Pattern ในเชิงบวก และ การผ่านระดับ 90.0 ขึ้นมา ดูร์แกม MA. ยังเป็นกระเทิงอยู่ด้วย ยืน 92.0 ก็ไม่แพงนะ

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูบีอี เคย์ เซียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มิควรใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะหรือให้กำลังใจแก่ผู้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน